

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถาวร

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลถาวร

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสำเนา จงพิมาย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร	สำเนา จงพิมาย	
๒	นายแสง ชะนะพันธ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร	แสง ชะนะพันธ์	
๓	นายวิเชียร ศิลปักษา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร	วิเชียร ศิลปักษา	
๔	นางบาปีต้า เชษฐราช	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร	บาปีต้า เชษฐราช	
๕	นายประวุฒิ พิพวนนอก	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร	ประวุฒิ พิพวนนอก	
๖	นางพรเพ็ญ ทองดล	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร	พรเพ็ญ ทองดล	
๗	นางวรรณนา เนาวบุตร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร	วรรณนา เนาวบุตร	
๘	นางสมคิด ศรีลาแสง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร	สมคิด ศรีลาแสง	
๙	นางประมวล ลำมะนา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร	ประมวล ลำมะนา	
๑๐	นายทองแดง ถุนนอก	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร	ทองแดง ถุนนอก	
๑๑	นายโฆม อ่อนวาที	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร	โฆม อ่อนวาที	
๑๒	นางสาวศิริมาศ เบ็ญณรงค์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร	ศิริมาศ เบ็ญณรงค์	
๑๓	นางวรารัตน์ เนาวบุตร	เลขานุการสภา	วรารัตน์ เนาวบุตร	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางรฐาปณิต กัณหาวัฒนานนท์	นายกเทศมนตรี	รฐาปณิต กัณหาวัฒนานนท์	
๒	นายธนากร โพธิ์ไช	หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน	ธนากร โพธิ์ไช	
๓	จ.อ.หญิงสุภาภรณ์ บุญอาจ	ผอ.กองสาธารณสุขฯ	สุภาภรณ์ บุญอาจ	
๔	นางสาววิลาวัลย์ ภูยอดนิล	ผอ.กองคลัง	วิลาวัลย์ ภูยอดนิล	
๕	จ.อ.สุชาติ บุญอาจ	หน.สำนักปลัด	สุชาติ บุญอาจ	
๖	นางสิริกาญจน์ สิงห์วิวัฒน์	หน.ฝ่ายแผนงานฯ	สิริกาญจน์ สิงห์วิวัฒน์	
๗	นางสาวธัญวรัตน์ เคนบุญ	เลขานุการนายกเทศมนตรี	ธัญวรัตน์ เคนบุญ	
๘	นางธนิตตา วิชาติ	รองนายกเทศมนตรี	ธนิตตา วิชาติ	
๙	นายวินัย พุทธิชาติ	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	วินัย พุทธิชาติ	
๑๐	นายประสพ พิพวนนอก	รองนายกเทศมนตรี	ประสพ พิพวนนอก	
๑๑	นางกาญจนา คณะวรรณ	เจ้าพนักงานธุรการ	กาญจนา คณะวรรณ	
๑๒	นางสาวจุฬาลักษณ์ รุ่งรองรัมย์		จุฬาลักษณ์ รุ่งรองรัมย์	
๑๓	นางสาวคุณปภา ลัทธิกุล		คุณปภา ลัทธิกุล	

ผู้เข้าประชุม จำนวน ๑๓ คน  
ผู้ไม่มาประชุม จำนวน - คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๓ คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๑ น.

นางวรารัตน์ เนาวบุตร  
เลขานุการสภาฯ

ขณะนี้ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญประธานจตุรปู-เทียน บูชาพระรัตนตรัย  
คะ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลถาวรสมัยสามัญ สมัยที่ ๓  
ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล  
ตำบลถาวร บัดนี้ได้เวลาแล้ว เรียงเชิญท่านประธานเปิดประชุมคะ ขอบคุณ  
คะ

นายสำเนา จงพิมาย  
ประธานสภาฯ

ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลถาวร คณะ  
ผู้บริหาร รองปลัด ผอ.กอง ทุกกอง และผู้เข้าร่วมประชุม วันนี้เป็นการ  
ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  
ตามที่ท่านเลขาได้แจ้งการประชุมไปแล้ว ผมขอเปิดประชุมนะครับ

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสำเนา จงพิมาย  
ประธานสภาฯ

ในเขตที่ ๑ หมู่ ๖ นะครับ จะมีพิธีฌาปนกิจ นายแสง อาจเอื้อม ในวันที่  
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ จึงขอแจ้งให้คณะผู้บริหารและ ท่านสมาชิกได้รับทราบ  
เราจะไปร่วมพิธีฌาปนกิจกันนะครับ ไม่ทราบว่าท่านนายก หรือสมาชิกท่าน  
ใด มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอเข้าระเบียบวาระที่ ๒ เลย  
นะครับ

#### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายสำเนา จงพิมาย  
ประธานสภาฯ

รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบ  
เอกสารตามที่ได้ส่งให้ นะครับ ไม่ทราบว่า มีสิ่งใดแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่  
ครับ ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไขเพิ่มเติม ผมจะขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการ  
ประชุมครั้งที่แล้ว นะครับ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ขอมติที่  
ประชุมครับ

ที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๒	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	คน

นายสำเนา จงพิมาย  
ประธานสภาฯ

ผมขอสรุปมติที่ประชุมครับ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานการประชุม  
สภาเทศบาลตำบลถาวร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗  
สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

#### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม

ไม่มี -

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

ไม่มี -

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอใหม่

### ๕.๑ ยุติติ การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการ จัดบริการสาธารณสุข

นายสำเนา จงพิมาย  
ประธานสภาฯ

ยุติติ การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการ  
จัดบริการสาธารณสุข ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดคณะครับ

นางสิริกาญจน์ สิงห์วัฒน์

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ท่านนายก และคณะผู้บริหาร หัวหน้า  
ส่วน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสิริกาญจน์ สิงห์วัฒน์ หัวหน้า  
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบในวันนี้จะ  
เรื่อง การประเมินขั้นต่ำการบริการสาธารณสุขของเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๔  
เนื่องจากเทศบาลได้รับหนังสือจากสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ให้  
จัดการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินมาตรฐานสาธารณสุข เพื่อเป็นเกณฑ์ใน  
การพิจารณาให้จัดสรรเงินอุดหนุนให้ท้องถิ่น ขอให้ทุกท่านดูตามเอกสารที่  
แจกให้กับท่านสมาชิกทุกท่านไปแล้วนั้น สรุปผลการประเมินกิจการ  
สาธารณสุขของเทศบาลตำบลถาวร ในการจัดเก็บ เราต้องลงเว็บไซต์ การ  
กระจายอำนาจ เทศบาลตำบลถาวร มีทั้งหมด ๑๖ ภารกิจ ๗ ด้าน ดังนี้  
ด้านที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน จะมีอยู่ ๖ ภารกิจ

ภารกิจที่ ๑ การบำรุงรักษาถนน ด้านขวามือจะเป็นค่าเป้าหมาย  
ก่อนการประเมิน ผลการประเมิน

ภารกิจที่ ๒ การบำรุงรักษาสะพาน ของเราไม่มีนะคะ

ภารกิจที่ ๓ สัญญาณไฟจราจรและการส่องสว่างนะคะ

ภารกิจที่ ๔ เกี่ยวกับคลอง ลำธาร แหล่งน้ำ และระบบสูบน้ำ

ภารกิจที่ ๕ ระบบประปา

ภารกิจที่ ๖ ด้านการผังเมือง

ด้านที่ ๒ ผังเมือง

ด้านที่ ๓ มี ๔ ภารกิจ เป็นด้านสาธารณสุข บริการทางสังคมและคุณภาพ  
ชีวิต

ภารกิจที่ ๗ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ภารกิจที่ ๘ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ

ภารกิจที่ ๙ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย

เอดส์

ภารกิจที่ ๑๐ การสาธารณสุขมูลฐาน

ด้านที่ ๔ เกี่ยวกับการเรียน การศึกษา

ภารกิจที่ ๑๑ การพัฒนาการศึกษา

ด้านที่ ๕ การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความปลอดภัย

ภารกิจที่ ๑๒ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจที่ ๑๓ การจัดการความขัดแย้ง

ด้านที่ ๖ การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน

ภารกิจที่ ๑๔ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอาชีพ การท่องเที่ยว และ การลงทุน  
ด้านที่ ๗ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม

ภารกิจที่ ๑๕ การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจที่ ๑๖ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ต่อไปเป็นการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในเทศบาล  
นະຄະ เราได้ทำแบบสอบถามในการประเมิน มีด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ทั้งหมดมี ๓๕ ข้อ หน้าสุดท้ายด้าน  
ทรัพยากรธรรมชาติ คณะกรรมการกระจายอำนาจ สำนักงานปลัด สำนัก  
นายกรัฐมนตรี ให้เทศบาลลงข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา  
ให้เงินอุดหนุน ถ้า อปท. ไต มีการบริการสาธารณะดี เขาจะมีการประกวด  
สำหรับเอกสารชุดนี้คือการจัดเก็บ และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้สมาชิก  
รับทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ ขอขอบคุณค่ะ

ที่ประชุม

-รับทราบ

#### ๕.๒ ญัตติขออนุญาตกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)

นายสำเนา จงพิมาย  
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณ คุณสิริกาญจน์ สิงห์วิวัฒน์ ที่ได้นำเสนอข้อมูลให้ทางสภาฯ  
ได้รับทราบ ต่อไป ญัตติที่ ๒ ขออนุญาตกู้เงินทุน ขอเชิญท่าน  
นายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงนะคะ

นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลถาวร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน หัวหน้า  
ส่วน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์  
นายกเทศมนตรีตำบลถาวร ขอนำเสนอญัตติ ขออนุญาตกู้เงินทุนส่งเสริม  
กิจการเทศบาล เดิมที่จะขออนุญาต และขอความเห็นชอบเลย แต่เมื่อ  
ตรวจสอบแล้วพบว่าในการประชุมประชาคมตำบลที่ผ่านมา ได้นำเรื่องของ  
การกู้เงินเข้าสู่การประชุมประชาคมเรียบร้อยแล้ว แต่ตรวจสอบแล้ว จะต้อง  
นำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอีก ๒ คณะ เพราะฉะนั้น  
ตรงนี้ยังไม่ครบถ้วน จะขอลอนญัตตินี้จากที่เสนอไว้ก่อนนะคะ เอาไว้ในการ  
ประชุมจัดทำแผนถึงจะนำเสนอเข้าสู่สภาเทศบาลตำบลถาวรอีกครั้งหนึ่งนะ  
คะ ขอขอบคุณค่ะ

นายสำเนา จงพิมาย  
ประธานสภาฯ

ขอบคุณนายกเทศมนตรี ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติที่ขอกู้เงินนะ  
ครับ เอกสารยังไม่ครบถ้วนตามแนวทาง จึงขอลอนญัตติที่ ๒ นะครับ ที่  
ประชุมรับทราบนะคะ

ที่ประชุม

-รับทราบ

#### ๕.๓ ญัตติเรื่องแจ้งขอประทานบัตร

นายสำเนา จงพิมาย  
ประธานสภาฯ

ต่อไป ญัตติ ที่ ๓ เรื่องแจ้งขอประทานบัตร ขอเชิญนายกเทศมนตรีหรือ  
เจ้าหน้าที่ชี้แจงให้สภาเทศบาลตำบลถาวรได้รับทราบรายละเอียดครับ

นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลถาวร ด้วยเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีหนังสือจากผู้ประกอบการถึงนายกเทศมนตรี ตามที่ได้ยื่นเอกสารให้กับสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว ขอนำเรียนอีกครั้ง จาก หจก.นางรองศิลาทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอให้ นำผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ที่ขอประทานบัตรพิจารณาให้ความเห็น เรียนนายกเทศมนตรีตำบลถาวร อ้างถึงหนังสือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่ บร ๐๐๓๓(๔)/๓๒๗ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แนบสิ่งที่ส่งมาด้วย เป็นสำเนาหนังสือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร ๐๐๓๓(๔)/๓๒๗ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ สำเนาหนังสือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ที่ บร ๐๐๓๓(๔)/๑๑๗๙ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ สำเนาประกาศเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร ตามหนังสือที่อ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วยดังกล่าวข้างต้น หจก.นางรองศิลาทอง ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอน ระเบียบกฎหมายในการขอประทานบัตร ดังนั้น หจก.นางรองศิลาทอง ใคร่ขอให้เทศบาลตำบลถาวร นำรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตรดังกล่าว เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลถาวรพิจารณาให้ความเห็นต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา นางสาวคุณปภา ลัทธิกุล หัวหน้าผู้จัดการ อันนี้เป็นหนังสือที่ได้ขอให้เราได้ นำผลการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน เข้าสู่สภาเทศบาลตำบลถาวร เพราะ หจก. จะดำเนินการขอประทานบัตร ซึ่งในการได้รับประทานบัตรนั้น กระบวนการขั้นตอนต่างๆ ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการให้ถูกต้อง เพราะฉะนั้นจึงขอนำเรื่องนี้เข้าสู่สภาเทศบาลตำบลถาวรว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอน ระเบียบกฎหมาย ครบถ้วนแล้ว และให้เราพิจารณาให้ความเห็นขอต่อไป ตามเอกสารที่นำเสนอไปแล้วจริงๆ เรื่องนี้ อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้เราประกาศว่าได้ดำเนินการตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ แล้วก็ทำเรียบร้อยแล้วกระบวนการก็สิ้นสุดไม่มีปัญหาใดๆ เรื่องนี้วันนี้ หัวหน้าผู้จัดการได้มาร่วมประชุมกับเราเพื่อที่ได้ชี้แจงกระบวนการ ขอให้ผู้ประกอบการชี้แจงที่ประชุมได้รับทราบ ว่าเมื่อได้รับประทานบัตรแล้ว ผู้ประกอบการ จะฟื้นฟูพื้นที่ ที่ขอประทานบัตรอย่างไร ขอเชิญค่ะ

นายสำเนา จงพิมาย  
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณนายกฯ ที่ให้รายละเอียด ญัตติเรื่องขอประทานบัตร ขั้นตอนต่อไปขอเชิญ หจก.นางรองศิลาทอง ได้ให้ข้อมูลและรายละเอียดแก่สมาชิกสภา ขอเชิญครับ

นางสาวคุณปภา ลัทธิกุล

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลถาวร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร นายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วนทุกท่าน ดิฉันนางสาวคุณปภา ลัทธิกุล เป็นตัวแทนโรงโม่หินนางรองศิลาทอง วันนี้จะมานำเสนอโครงการเหมืองแร่อุตสาหกรรมหินบะซอลต์ อุตสาหกรรมก่อสร้างของ หจก.นางรองศิลาทอง คำขอประทานบัตรที่ ๑/๒๕๖๓

-แปลงคำขอ ตำแหน่งที่ตั้ง

ตั้งอยู่ บ้านโคกสำราญ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

มีพื้นที่ทั้งหมด ๘๕ ไร่ ๓ งาน ๖๓ ตารางวา

- สภาพพื้นที่โครงการ เป็น นส. ๓ ก เจ็ดแปลง นส.๓ หนึ่งแปลง

- สภาพปัจจุบันเป็นพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด

- ขั้นตอนการทำเหมือง เราจะมีกระบวนการวางแผนการทำเหมืองที่หน้าเหมือง แต่ละครั้ง เจาะหิน มีการระเบิดหิน ตักหินใหญ่ใส่รถบรรทุกและขนส่งไปโรงโม่

- การออกแบบการทำเหมือง เราจะทำเหมืองโดยวิธีผ่าเป็นชั้นบันได พื้นที่ที่จะทำเหมืองได้ทั้งหมด ๘๓ ไร่ พื้นที่ที่เว้นไม่ทำเหมือง ๑๐ เมตร จากขอบเขตของโครงการ รอบพื้นที่เหมือง และพื้นที่ที่เว้นไม่ทำเหมือง ๓๐ เมตร จากถนน มีการทำคั่นบคุระบายน้ำดักตะกอนและกวดิน และพื้นที่ใช้สอยอื่น ๆ

- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในด้านฝุ่นละออง เรามีการปิดคลุมโรงโม่หิน มีการติดตั้งสเปรย์น้ำตามจุดต่าง ๆ ที่จะเกิดฝุ่นจากการโม่หิน ฉีดพรมบริเวณเส้นทางขนส่งแร่ มีการล้างล้อสำหรับรถที่มาจากหินออกจากบริเวณโรงโม่ มีการปลูกต้นไม้รอบบริเวณเหมือง และรอบบริเวณโรงงานค่ะ

- ด้านเสียงและการสั่นสะเทือน มีการปิดคลุมเครื่องจักรเพื่อป้องกันฝุ่น และป้องกันเสียง มีการปลูกต้นไม้รอบพื้นที่ในเขตเหมืองและโรงงาน

- ด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ เราจะมีบ่อดักตะกอนอยู่ที่บริเวณเหมืองหิน และทำคุระบายน้ำรอบเหมืองหิน และรอบโรงงาน

- รูปแบบคั่นทำนบดินและคุระบายน้ำ เราจะมีแนวเว้นไม่ให้ทำเหมือง ๑๐ เมตร กับ ๓๐ เมตร มีการทำคั่นนบดินและปลูกต้นไม้ ในส่วน ๑.๕ เมตร เราจะทำคุระบายน้ำ cjt ๒.๕๐ เราจะปลูกต้นไม้

- ด้านคมนาคม มีการควบคุมการวิ่งรถ ไม่เกิน ๓๐ กม.และมีการปิดคลุมรถบรรทุกเข้า – ออก ที่รับหิน

- ด้านชีวอนามัย ความปลอดภัย มีหมวก อุปกรณ์เซฟตี้ให้พนักงาน และมีการตรวจสุขภาพ ให้พนักงานทุกคนปีละครั้ง

- เมื่อโครงการเลิกทำเหมือง เราจะฟื้นฟูให้เป็นบ่อเก็บกักน้ำให้ชุมชนต่อไป

- ผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับในการทำเหมืองของ หจก. นางรองศิลาทอง ค่าภาคหลวงแร่ ๑๐๐% รายได้จะเข้าท้องถิ่น ๖๐%

เข้าเทศบาลตำบลถาวร ๒๐%

อบต.และเทศบาลอื่น ๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ ๑๐%

อบต.และเทศบาลอื่นทั่วประเทศ ๑๐%

อบจ.บุรีรัมย์ ๒๐%

และรายได้เข้าแผ่นดิน ๔๐%

- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ เรามีการสร้างงานให้กับชุมชน มีงบประมาณพัฒนาชุมชน โรงเรียนและวัด มีการปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า และประปา

- การจัดตั้งกองทุน มี ๒ กองทุน คือ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ปีละ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ปีละ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท การดูแลและจัดตั้งกองทุนดังกล่าว เราจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ในการเบิกจ่ายกองทุนนี้

- คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ก็จะมีตัวแทนของโรงโม่หินนางรองศิลาทอง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บัญชี ตัวแทนจากหน่วยงานราชการ มีอุตสาหกรรมจังหวัด สาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ พัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ผอ.รพ.สต. ผอ.โรงเรียน นายกเทศมนตรีตำบลถาวร และจะมีตัวแทนของชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนวัด เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มีการจัดฟังความคิดเห็น ที่หมู่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ ตำบลถาวร ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้คัดค้าน นะคะ

- เราได้มีการจัดรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ จำนวน ๖ หมู่บ้าน ภายในรัศมี ๓ กิโลเมตร หมู่ ๖ บุตาพวง หมู่ ๗ คลองต้อ หมู่ ๑๐ โคกสำราญ หมู่ ๖ หินลาด หมู่ ๗ คลองไผ่ ตำบลหนองไทร และหมู่ ๕ บ้านสมจิตร ตำบลโคกवान ค่ะ ผลไม่มีผู้คัดค้าน ไม่มีการประท้วง แต่อย่างใดนะคะ ขอจบการนำเสนอค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

นายสำเนา จงพิมาย  
ประธานสภาฯ

ขอบคุณ หจก.นางรองศิลาทอง ที่ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดการจัดทำเหมืองแร่ให้สภาเทศบาลตำบลถาวรได้รับทราบ ตามที่ท่านได้ให้ข้อมูลแก่สมาชิกครับ ตามที่ หจก. ให้ข้อมูลในเรื่องการขอประทานบัตรได้รับทราบ ในเรื่องของข้อดี ข้อเสีย ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือไม่ครับ หรือท่านใดในที่ประชุมมีอะไรจะซักถาม หรือมีข้อสงสัย เชิญครับ

จ.อ.สุชาติ บุญอาจ

เรียนท่านประธานสภาฯท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลถาวร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม จำเอกสุชาติ บุญอาจ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ขออนุญาตนำเรียนที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบและประกอบการพิจารณาตามที่ หจก. นางรองศิลาทอง ได้นำเรียนไปแล้วคงจะละเอียดพอสมควรครับ ผมขออธิบายเพิ่มเติมในส่วนของกฎหมายเพื่อให้เราได้รับทราบในการขอประทานบัตร ซึ่งตามระเบียบพระราชบัญญัติแร่ ปี ๒๕๖๐ ได้กำหนดไว้ว่า ห้ามผู้ใดทำเหมืองแร่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของบุคคลใด ยกเว้นได้ขออนุญาตประทานบัตร ซึ่งการขอและคุณสมบัติต้องเป็นไปตามมติของกฎกระทรวงซึ่งกฎกระทรวงให้ประกอบกับมาตรา ๑๙ การขอนั้นต้องสอดคล้องกับแผน

แม่บทในการบริหารจัดการแร่ ประกอบไปด้วยการค้ำค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่ มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมหรือไม่ ประกอบกับมีการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นตัวเองหรือไม่ ซึ่งทาง หจก. ได้นำเสนอแล้วว่ามรครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และในการพิจารณาการขอประทานบัตร เราจะพิจารณาจาก

๑. มีเอกสารรับรองว่ามีแร่ชนิดนั้นที่ เราจะขออนุญาตประทานบัตร
๒. อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนหรือไม่ และเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำ A หรือไม่ ซึ่งเราต้องทำการขออนุญาต มีผลกระทบต่อชุมชนหรือไม่ต่อชุมชน และมีการขออนุญาต รับรองจากหน่วยงานรัฐที่ครอบครองพื้นที่อยู่ และขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น การกำหนดผลประโยชน์ก็ตามที่ หจก. ได้นำเรียนไป เกี่ยวกับภาษี ซึ่งเราก็ได้รับร้อยละ ๒๐ ผมคิดว่าในการขอครั้งนี้ครบถ้วนสมบูรณ์ครับ เพื่อให้ทุกท่านได้พิจารณา ผมขอเรียนเพียงเท่านี้ครับ

นายสำเนา จงพิมาย  
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณ หัวหน้าสำนักปลัด ท่านได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ให้สมาชิกได้รับทราบถึงขั้นตอนอย่างชัดเจนพอสมควร สำหรับผมเอง รู้สึกมีความพึงพอใจตามที่ได้รับฟังการนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลชุมชน ท่านสนับสนุนมาตลอด งานเกี่ยวกับโรงเรียนในชุมชน ท่านจะเข้าไปร่วมสนับสนุนดูแลตามที่ผมได้ลงพื้นที่ จัดงานอะไรก็ไปร่วม ผมคิดว่าถ้าหากสภาฯ จะพิจารณา ท่านคงจะดูแลสนับสนุนเรา ท่านสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเพิ่มเติม เชิญได้เลยนะครับ

นางฐานิต กัณหาวัฒนานนท์

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางฐานิต กัณหาวัฒนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลถาวร จากการที่ได้ฟัง หจก. นำเสนอ ได้รับทราบรายละเอียด และด้วยที่ได้รับพิจารณาอนุมัติอะไรต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าค่าภาคหลวงแร่ที่รัฐบาลได้ออนให้เรา และในเรื่องของการฟื้นฟูชุมชนที่อยู่ใกล้ ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ก็ได้ลงมารับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ตามขั้นตอนแล้ว ที่เราได้สัมผัส ยกตัวอย่างกรณี โรคระบาด หจก. นางรองศิลาทอง นอกเหนือจากที่ได้ฟื้นฟูในเรื่องอื่น ๆ ก็ได้มอบชุด PPE เจล และอีกหลายอย่างที่จะดูแลสุขภาพชีวิตของพี่น้อง และพี่น้องเราก็ได้มีงาน

นทำตามที่ได้นำเสนอ ได้เห็นเป็นรูปธรรมว่าได้ปฏิบัติอย่างนั้นจริง ก็คงจะไม่มีอะไรคะ ขอขอบคุณคะ

นางบาปีต้า เชษฐราช

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางบาปีต้า เชษฐราช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต ๑ ในเรื่องขอประทานบัตร ของโรงโม่หินนางรองศิลาทอง ก็ไม่มีอะไรข้องใจนะคะเข้าใจทุกอย่าง แต่อยากขอฝากเรื่องถนนข้างโรงโม่ อยากให้โรงโม่ช่วยเหลือให้ด้วย อีกเรื่องนะคะ ขอสอบถามเรื่องภาษี ๒๐% ที่เข้าเทศบาล แต่ละปีประมาณเท่าไรคะ ขอขอบคุณคะ

นายสำเนา จงพิมาย  
ประธานสภาฯ

ขอบคุณ สท.บาปีต้า ครับที่ได้สอบถามมา ขอเชิญ หจก. นางรองศิลาทอง ช่วยชี้แจงให้สมาชิกสภาทราบด้วยครับ



นางสาวคุณปภา ลัทธิกุล ๒๐% คิดจาก ๑๐๐% ค่าภาคหลวงแร่ ใน ๑๐๐% คิดจากการผลิตแร่ของ แต่ละเดือนค่ะ สำหรับเรื่องถนน ทุกปีเราได้ช่วยดูแลบำรุงรักษา ลงหินคลุก ปรับพื้นที่ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ แต่ช่วงหน้าฝนจะวิกฤตข่อมยั้งก็ไม่ค่อยอยู่ค่ะ

นายสำเนา จงพิมาย ประธานสภาฯ ขอบคุณ หจก. นางรองศิลาทอง ที่ได้ตอบคำถามนะครับ ท่านสมาชิกทุกท่านรับทราบนะครับ มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับเกี่ยวกับเรื่องขอประทานบัตรของ หจก. นางรองศิลาทอง เราก็ได้รายละเอียดในการพิจารณาพอสมควรนะครับ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

ที่ประชุม  
เห็นชอบ ๑๒ เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง - คน

นายสำเนา จงพิมาย ประธานสภาฯ เรื่องขอประทานบัตร หจก.ศิลาทอง ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ครับ ท่านสมาชิกครับ ลำดับต่อไป ผมขอเข้าระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

### ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

#### ๖.๑ การดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ในส่วนของ กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภาเทศบาล

นายสำเนา จงพิมาย ประธานสภาฯ การดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ในส่วนของกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภาเทศบาล ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดครับ

นางวรารัตน์ เนาวบุตร เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางวรารัตน์ เนาวบุตร รองปลัดเทศบาลตำบลถาวร ขอนำเรียน ดังนี้ เนื่องจากเทศบาลตำบลถาวรได้รับหนังสือจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ในเรื่องดำเนินการสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาล ในส่วนของคณะกรรมการผู้แทนสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภา สืบเนื่องจากได้มีการแต่งตั้งสมาชิก ส.อบจ. สท. ทำให้คณะกรรมการชุดเดิมพ้นจากตำแหน่ง จังหวัดได้รับแจ้งจากสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าให้จังหวัดได้เร่งคัดเลือกผู้แทนที่มาจากสภาท้องถิ่นทั้ง ๓ ประเภท และให้อำเภอสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ซึ่งอำเภอแจ้งให้เทศบาลต้องคัดเลือก สท.๑ ท่าน เพื่อจะได้เป็นตัวแทนและส่งรายชื่อและประวัติให้อำเภอก่อน

นายสำเนา จงพิมาย ประธานสภาฯ ตามที่รองปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ในส่วนของสมาชิกสภาฯ ดังนั้นขอให้ท่านสมาชิกได้คัดเลือกตัวแทนสภาฯ ๑ ท่าน นะครับ ตามที่ท่านเห็นสมควรว่าใครที่จะเหมาะสม นำเสนอชื่อเลยนะครับ

นายทองแดง ภูนอก เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายทองแดง ภูนอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต ๒ ผมขอเสนอนายสำเนา จงพิมาย ประธานสภาเทศบาลตำบลถาวร

นายสำเนา จงพิมาย  
ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะนำเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญเสนอได้อีกนะครับ หากไม่มีผู้ใด  
รายชื่ออีกนะครับ ท่านสมาชิกครับ ตามที่ สท.ทองแดง ถุนนอก ได้เสนอให้  
นายสำเนา จงพิมาย เป็นตัวแทนเพื่อไปคัดเลือกคณะกรรมการธรรมาภิบาล  
จังหวัด สมาชิกท่านใดเห็นด้วย ผมขอเสียงโดยการยกมือครับ

ที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๒	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	คน

นายสำเนา จงพิมาย  
ประธานสภาฯ

ผมขอสรุปมติที่ประชุมครับ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายสำเนา จงพิมาย  
ประธานสภาเทศบาลตำบลถาวร เป็นตัวแทนเพื่อไปคัดเลือกคณะกรรมการ  
ธรรมาภิบาลจังหวัด มีท่านใดจะนำเสนอเรื่องอื่น ๆ เพิ่มอีกหรือไม่ครับ

นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นาง  
ฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ คาดว่าหลายท่านคงอยากรู้อยากถามเรื่องการ  
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง หินคลุก ทั้ง ๑๑ หมู่ และไฟฟ้าส่องสว่าง  
โครงการที่เราอยากให้เทศบาลดำเนินการ แต่ติดขัดเรื่องงบประมาณเพราะ  
มีโรคระบาด โควิดเข้ามา ซึ่งยังไม่น่าไว้วางใจ เพราะอาจจะมีการระบาดซ้ำ  
เราต้องเตรียมรับมือ แต่ส่วนที่ทุกท่านอยากทราบ เข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่อง  
ของการซ่อมปรับปรุงถนน และไฟฟ้าส่องสว่าง ในวันนี้ ผอ.กองช่าง ได้  
เข้าร่วมประชุมด้วย อยากให้นำเรียนให้สมาชิกได้สบายใจ เพื่อที่จะตอบ  
คำถามพี่น้องประชาชน เราได้ดำเนินการอะไร ถึงไหน อย่างไร และมี  
แผนที่จะดำเนินการต่อไปอย่างไร ขอเชิญ ผอ.กองช่าง ค่ะ

นายณรงค์ พูนสังข์

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม  
ขออนุญาตแจกเอกสาร เรื่องของงานซ่อมแซม ได้นำเสนอท่านนายกฯ ไป  
แล้วนะครับ ตามจุดที่ร้องเรียนมาทั้งหมด ประมาณการ ๗๙๐,๐๐๐.- บาท  
ประมาณ ๓๒ กม. ท่านนายกฯ อนุมัติเห็นชอบตามที่นำเสนอไปแล้ว ตาม  
ระเบียบต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อเห็นชอบในการใช้ราคาตัวนี้ และจะ  
หาผู้รับจ้างต่อไป น่าจะปลายฝนนะครับ ได้สอบถาม ผอ.กองคลัง แล้ว  
ตอนนี้สามารถดำเนินการได้เลย ขอให้ท่านได้ดูตามเอกสารเลยนะครับ  
- ม. ๑๐ สาย บ้านโคกสำราญ คลองไผ่ หนองไทร ที่จะชำรุดประจำครับ  
จุดนี้เป็นทางเชื่อมไปหนองไทร ยังไม่ได้ดูแล บำรุงรักษา แบบมาตรฐานสูง  
โอกาสหน้า นายกฯ จะได้ประสาน ของงบประมาณ ทำลาดยางในจุดนี้ แต่  
ช่วงนี้ต้องซ่อมแซมไปก่อน สายข้างโรงไม้ หจก. ได้บอกเหตุผลไปแล้ว ช่วง  
หน้าฝน จะเลอะ มีน้ำขัง ถึงจะนำหินไปลง ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ มันจะ  
เป็นโคลน โอกาสหน้า ถ้ามีรถขุด ตัก จุดไหนที่เป็นหลุม จะเอารถไปขุด อย่า  
ให้มีน้ำขัง เพราะซ่อมอย่างไรก็ไม่ไหว ต้องให้น้ำแห้งก่อน สายบ้าน นาย  
สุตใจ เขียวบุญแย้ม นายสะอั้ง  
- ม. ๖ สายเลียบบคลองนางรอง  
- ม. ๑๑ สายประปา คลอง ๒ ป่าทุ่งโพธิ์

- ม.๑ ช่างวัดน้อย คลองรากกล้วย และมูมวัด ตามที่ท่าน สท.ได้ร้องทุกข์มา ก็จะทำพร้อมกัน เพราะว่าคงต้องขุดรื้อ เพราะมูมกำแพงวัดเป็นมูมฉาก เลย ตัดออก อาจเป็นเพราะว่าไม่ได้บดอัด รถวิ่งไป-มา เลยทำให้ชำรุด ลึก จะขุด รื้อออกแล้วเทคอนกรีตใหม่ สายคลองราดพริก นานายประดิษฐ์ สุดคลอง , นานายส่วย ลาขุมเหล็ก , นานางบงอร สำเร็จกิจ
- ม. ๘ เส้นนางเพียร พุทธิชาติ หนองสลักไต่, แยกหนองสลักไต่ นายดวง กองคำ , สายเลียบคลองโป่ง
- ม. ๔ บ้านหนองหิน – บ้านหนองม่วง ต. เจริญสุข
- ม. ๘ ถาวร – ม. ๕ หนองปรือ (หนองเปือก)
- ม. ๓ สาย นา นายสวัสดิ์ เมืองกุดเรือ นานายเทพพิทักษ์ กัณหา ตลาดแย้ สาย นานายพิทักษ์ กัณหา คลองอีแซว
- ม. ๙ สาย เลียบคลองอีแซว
- ม. ๒ สาย เลียบคลองอีแซว
- ม. ๑๑ สายเลียบคลองอีแซว

มันมีหลายจุดนะครับ คลองอีแซวมันยาว

- ม. ๒ ทุ่งโพธิ์
- ม. ๓ บ้านหนองแต้
- ม. ๑ ไปทางเจริญสุข
- ม. ๕ บ้านหนองปรือ
- ม. ๘ ถาวร

ถ้าขาดตกอย่างไร บางทีก็ต้องเปลี่ยนจุด นะครับ ส่วนเรื่องไฟฟ้า นะครับ ตามเอกสาร ในส่วนที่ทำไม่ได้ เช่น ไฟของชาวบ้านที่จะต่อเชื่อม ก็ ต้องรอสายดับของการไฟฟ้าที่จะมาเดินให้ ในส่วนที่ยังไม่เสร็จ รอ งบประมาณอีกครั้งเพื่อที่จะได้ส่งวัสดุ เพราะมีไม่เพียงพอ แต่หลังฝนจะทำ หนังสือให้สำรวจอีกครั้ง บางทีฝนตกพายุเข้า ซ่อมแล้วเสียอีก นะครับ ขอขอบคุณครับ

นายสำเนา จงพิมาย  
ประธานสภาฯ

ขอบคุณ ผอ.กองช่าง ที่ได้ให้รายละเอียด ท่านสมาชิกโปรดดูตามเอกสาร นะครับ หากสงสัยในข้อใด สามารถสอบถาม ผอ.กองช่าง ได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นถนนหรือไฟฟ้า สำหรับการซ่อมแซมหรือปรับปรุง ตามที่ ผอ.กอง ช่าง ได้นำเสนอชี้แจง ผมว่าหน้าฝน มันลำบาก ถ้าซ่อมตอนนี้ก็ไม่ได้ผล ผม เห็นด้วย ปีนี้ฝนมากกว่าปีก่อน ๆ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ในการซ่อมแซม อยากให้ประเมินว่าเส้นไหนลำบากมากที่สุด ให้ช่วยดูแลด้วยครับ มีท่านใด อยากสอบถามหรือไม่ครับ

นางบาปีต้า เชษฐราช

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางบาปีต้า เชษฐราช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต ๑ ขออนุญาตค่ะ อยากจะขอปรึกษา ตามที่ได้ไปอบรมมา เป็นแนวทาง อยากขอปรึกษาท่าน นายกฯ เรื่องสำนัก สงฆ์ สามารถเบิกจ่ายซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดได้หรือไม่ มีเรื่องร้องเรียนมาว่า ตอนนี้ วัดเขาสว่างไชยมงคล ศาลาที่ใช้ทำพิธี หลังคาจะพัง เราสามารถให้ ทางเทศบาลช่วยเหลือได้อย่างไร ค่ะ

นายสำเนา จงพิมาย  
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณสมาชิก เราจะซ่อมแซมได้อย่างไร ขอเชิญนายกเทศมนตรี ตอบ  
คำถามให้ด้วยนะครับ

นางฐานาปนิต กัณหาวัฒนานนท์

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางฐานาปนิต  
กัณหาวัฒนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลถาวร ในวันนี้ผู้เข้าร่วมประชุม  
ประกอบด้วยผู้อำนวยการกอง ทุกกอง เพราะ ฉะนั้น ในเรื่องนี้ขออนุญาต  
ให้ ผอ.กองคลัง ตอบคำถามมณะคะ

นางสาววิลาวัลย์ ภูยอดนิล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วน  
ทุกท่านคะ ดิฉัน นางสาววิลาวัลย์ ภูยอดนิล ผอ.กองคลัง ค่ะ ขอนำเรียน  
ท่าน สท. มณะคะ ที่ได้สอบถามมาเรื่องการซ่อมบำรุงรักษาอาคารสำนักสงฆ์  
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ อำนาจหน้าที่ในเขต  
เทศบาลนะคะ

๑. เทศบาลมีอำนาจหน้าที่รักษาความสงบของประชาชน
๒. การบำรุงรักษาทั้งทางบกและทางน้ำ การบำรุงรักษา การดูแล  
การจราจร การส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่
๓. การบำรุงรักษาความสะอาดบนถนนแ ทางเดินและที่ทางสาธารณะ  
รวมทั้งกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
๔. การป้องกันรักษาโรค
๕. การใช้เครื่องใช้ในการดับเพลิง
๖. การจัดการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม  
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งจัดการให้มีการสนับสนุนดูแลศูนย์พัฒนาเด็ก  
เล็ก
๗. ส่งเสริมพัฒนา สตรี เด็ก และเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
๘. บำรุงรักษาจารีประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ  
ท้องถิ่น
๙. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด  
ศาลาสำนักสงฆ์ เกรงว่าจะไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะเข้าไป  
ดูแล ซึ่งต้องไปดูระเบียบอีกทีคะ

นายสำเนา จงพิมาย  
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณ ผอ.กองคลัง นะครับ ที่ได้ชี้แจง ระเบียบในส่วนนี้นะครับ  
เพราะท่านเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายในส่วนนี้นะครับ เข้าใจตามนี้นะครับ  
มีท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ นำเสนอหรือไม่ครับ

นางฐานาปนิต กัณหาวัฒนานนท์

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เรื่องอื่น ๆ ที่อยากบอก  
กล่าวให้ทราบ

๑. เรื่องการบริหารจัดการศูนย์กักตัว เราต่อสู้กันมาจนบัดนี้ มีผู้กัก  
ตัวเหลืออีก ๕ ท่าน นะคะ ปรากฏว่าผู้ไปดูแลความปลอดภัย ความสงบ  
เรียบร้อยซึ่งประกอบด้วยฝ่ายปกครอง อสม. สมาชิกสภาฯ รู้สึกเห็นใจ  
เจ้าหน้าที่ เพราะเหน็ดเหนื่อยจากภารกิจที่บ้านแล้ว ยังต้องไปดำเนินการกิจ  
ดูแลพี่น้อง เพราะฉะนั้นทั้ง ๕ ท่าน ครบกำหนดแล้ว คนที่จะมา

ใหม่ เราไม่ได้ปิดศูนย์ เพราะการปิดศูนย์เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด แต่นอกเหนือจาก ๕ ท่านนี้ คนที่จะมาใหม่ให้แจ้ง อสม. เป็นอันดับแรก และ รพ.สต. แต่ละแห่ง จะต้องมาตรวจ วิเคราะห์ว่าจะส่งไปโรงพยาบาล อำเภอก็จะให้กักตัวที่บ้าน เป็นหน้าที่ของ รพ.สต. เราจะดูแลในระหว่างที่เขา กักตัวที่บ้าน ผู้บริหาร สมาชิก จะไปดูแลตามสมควรเท่านั้น ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเดิมที เราใช้แม่ครัวศูนย์เด็กประกอบอาหารให้ผู้กักตัว แต่ วันที่ ๑ พ.ย. ๖๔ แม่ครัวจะทำอาหารให้ศูนย์เด็ก เพราะจะมีการเปิดเทอม จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ที่มาใหม่กักตัวที่บ้าน

๒. ผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ ต่อไปสาธารณสุขจะมีมาตรการดำเนินการ กับผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน ในการไปติดต่อราชการ อาจจะไม่ได้อะไรให้ช่วย แนะนำ และศูนย์เด็ก ถ้าผู้ปกครองไม่ฉีดวัคซีน ไม่สามารถนำลูกมาได้ ถ้าเด็กเป็นไข้ เจ็บป่วย ห้ามนำมาส่ง ให้ดูแลที่บ้าน

บ่ายนี้มิ่งงานฉาปนกิจ คุณสมศรี เศษสุวรรณ ขอบอกกล่าวในที่ ประชุมให้ได้ทราบกันนะคะ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีการประกอบพิธี หน้าอำเภอ แต่จะเป็นเรื่องของข้าราชการนะคะ เวลานี้บุรีรัมย์เป็นสีส้มแล้ว สามารถทำพิธีได้ ขอขอบคุณคะ

นายสำเนา จงพิมาย  
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณนายก ที่ได้ชี้แจงเรื่องศูนย์กักตัว ม.๖ ไม่ทราบว่า มีท่านใด จะสอบถามเรื่องใดอีกหรือไม่ครับ

นายวิเชียร ศิลปศึกษา

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร ผอ.กอง และผู้เข้าร่วมประชุม นะครับ ผม นายวิเชียร ศิลปศึกษา สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลถาวรเขต ๑ ที่วัดบุตยาพวงจะมิ่งงานฉาปนกิจ ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นศูนย์กักตัว พี่น้อง อสม. หลายคนเป็นห่วงในเรื่องการดูแล จัดการ เพราะผู้กักตัวยังอยู่ แต่เรื่องการเผาศพ ก็ต้องดำเนินการ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องที่จะไปร่วมงาน ก็ฝากเรื่องควบคุมการฆ่าเชื้อก่อนวัน งานครับ ขอขอบคุณครับ

นายสำเนา จงพิมาย  
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านวิเชียร เป็นห่วงเรื่องฉาปนกิจ ขอฝากผู้ที่รับผิดชอบในส่วนนี้ นะครับ ฝาก ผอ.กองสาธารณสุข ไปดูแล พ่นยาฆ่าเชื้อด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ

นายประวุฒิ พิพ่วนนอก

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านนายก ผอ.กอง ผม นายประวุฒิ พิพ่วนนอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต ๑ ขอนำเรียน ผอ.กองช่าง พี่น้องฝากมา เรื่องเกิดเหตุช่วงฝนตก ขอความอนุเคราะห์กอง ช่าง ระบายน้ำ ม. ๑๑ หมู่บ้านปิดฝาท่อ น้ำไม่ไหล อยากได้ฝาท่อเป็นช่อง เหล็ก เพราะระบายไม่ทัน อีกเรื่อง ผมเห็นรายชื่อของไฟฟ้าส่องสว่าง นาง อาจ เจริญตรี ที่จริงไม่น่าจะใช้ นะครับ น่าจะเป็น นายลำเอียน เจริญตรี ขอ แก้วด้วยขอบคุณครับ

นายประวุฒิ พิพัฒน์นอก เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายประวุฒิ พิพัฒน์นอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต ๑ ท่าน ผอ.กองช่าง ยังไม่ได้ตอบผมนะครับ ทำความสะอาดรางระบายน้ำวันไหนนะครับ ข้างบ้านนางเต็ม เชษฐราช ช่องระบายน้ำแค่ ๒ จุดครับ ข้างบ้านนางสุณี โพธิ์ไข่ เตือดร้อนเพราะน้ำทะลักมาจาก หมู่ ๒ นะครับ ฝากด้วยครับ

นายสำเนา จงพิมาย ประธานสภาฯ ขอเชิญ ผอ.กองช่าง ช่วยตอบอีกครั้งครับ

นายณรงค์ พูนสังข์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายณรงค์ พูนสังข์ ผู้อำนวยการกองช่าง ผมจะให้ลูกน้องออกไปเลยนะครับ แต่ภารกิจเขาดูแลประปาเป็นหลัก ผมมีพนักงานจ้างเหมา ๓-๔ คน ดูแลประปา ในส่วนอื่นเป็นงานช่าง ซึ่งยังไม่มีใครดูแลจนเป็นเรื่องเป็นราว เราจะออกดูแลประปาแล้ว จึงจะไปงานอื่นต่อ แต่ผมรับประกันว่าจะดำเนินการให้ครับ

นางบาปีต้า เชษฐราช เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางบาปีต้า เชษฐราช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต ๑ ขอฝากถึง ผอ.กองช่าง ม.๘ เส้นนอกบ้าน ร้องเรียนมาเรื่องสายไฟฟ้า หรือสายอะไรไม่ทราบ ติดกับสายไฟฟ้าแรงสูง ยังไม่มีใครไปทำ อยากให้เทศบาลไปดูว่าจะช่วยได้อย่างไร บ้านนภาพร สุระพันธ์ ม.๘ ค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

นายสำเนา จงพิมาย ประธานสภาฯ ขอฝาก ผอ.กองช่างด้วยนะครับ ไม่ทราบว่ามีการใดอยากเสนอสิ่งใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดเพิ่มเติม ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๑๙ น.

(ลงชื่อ) -วรารัตน์ เนาวบุตร- ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
(นางวรารัตน์ เนาวบุตร)  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลถาวร

-ตรวจถูกต้อง

-วิเชียร ศิลปศึกษา- (นายวิเชียร ศิลปศึกษา) กรรมการ

-สมคิด ศรีลาแสง- (นางสมคิด ศรีลาแสง) กรรมการ

-ทองแดง ญนนอก- (นายทองแดง ญนนอก) กรรมการ

-รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

-สำเนา จงพิมาย-  
(นายสำเนา จงพิมาย)  
ประธานสภาเทศบาลตำบลถาวร

นายณรงค์ พูนสังข์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายณรงค์ พูนสังข์ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอนำเรียนเรื่องราวระบายน้ำ รับเรื่องมา ๒-๓ ที่ น้ำไหลไม่ทัน ถ้ามีงบจะเปลี่ยนฝาบ่อเพราะคอนกรีต รุ้สึก ระบายไม่ทัน จะเปลี่ยนเป็นเหล็กทั้งหมด หลายจุดครับ ส่งเรื่องมานะครับ จะได้สั่งของเพิ่ม เพราะผมไม่ให้จ้างผู้รับเหมา ให้ลูกน้องทำ

นายสำเนา จงพิมาย ขอขอบคุณ ผอ.กองช่าง นะครับ  
ประธานสภาฯ

นายประวุฒิ พิพ่วนนอก เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายประวุฒิ พิพ่วนนอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต ๑ ท่าน ผอ.กองช่าง ยังไม่ได้ตอบผมนะครับ ทำความสะอาดรางระบายน้ำวันไหนนะครับ ข้างบ้านนางเต็ม เชษฐราช ช่องระบายน้ำแค่ ๒ จุดครับ ข้างบ้านนางสุณี โพธิ์ไขเดือดร้อนเพราะน้ำทะลักมาจาก หมู่ ๒ นะครับ ฝากด้วยครับ

นายสำเนา จงพิมาย ขอเชิญ ผอ.กองช่าง ช่วยตอบอีกครั้งครับ  
ประธานสภาฯ

นายณรงค์ พูนสังข์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายณรงค์ พูนสังข์ ผู้อำนวยการกองช่าง ผมจะให้ลูกน้องออกไปเลยนะครับ แต่ภารกิจเขาดูแลประปาเป็นหลัก ผมมีพนักงานจ้างเหมา ๓-๔ คน ดูแลประปา ในส่วนอื่นเป็นงานช่าง ซึ่งยังไม่มีใครดูแลจนเป็นเรื่องเป็นราว เราจะออกดูแลประปาแล้ว จึงจะไปงานอื่นต่อ แต่ผมรับปากว่าจะดำเนินการให้ครับ

นางบาปีต้า เชษฐราช เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางบาปีต้า เชษฐราช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต ๑ ขอฝากถึง ผอ.กองช่าง ม.๘ เส้นนอกบ้าน ร้องเรียนมาเรื่องสายไฟฟ้า หรือสายอะไรไม่ทราบ ติดกับสายไฟฟ้าแรงสูง ยังไม่มีใครไปทำ อยากให้เทศบาลไปดูว่าจะช่วยได้อย่างไร บ้านภาพร สุระขันธุ์ ม.๘ ค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

นายสำเนา จงพิมาย ขอฝาก ผอ.กองช่างด้วยนะครับ ไม่ทราบว่า มีท่านใดอยากเสนอสิ่งใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดเพิ่มเติม ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดประชุมครับ  
ประธานสภาฯ

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๑๙ น.

(ลงชื่อ) -วรารัตน์ เนาวบุตร- ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
(นางวรารัตน์ เนาวบุตร)  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลถาวร

.....

